

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2024 (kỳ 1)

Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024 (kỳ 1). Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 (*Sở Nội vụ trình*).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố hoàn thiện Tờ trình về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 để triển khai cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ như đề nghị của Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý và hoàn thiện các nội dung sau:

- Phối hợp huyện Văn Quan và huyện Lộc Bình để xác định chính xác số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư giai đoạn 2019 - 2021 để có phương án bố trí phù hợp;

- Tại phần biểu, biên tập câu từ theo đúng văn phong hành chính và đúng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 19/5/2024 để gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tổ chức trong tháng 5/2024.

2. Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thuộc các huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình (*Sở Nội vụ trình*).

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, tích cực của Sở Nội vụ

trong việc tham mưu xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 đối với 06 đơn vị thuộc địa bàn 04 huyện. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia, trong đó bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- Biên tập phương án bố trí số cán bộ, công chức dôi dư theo từng nhóm để dễ hiểu và khoa học (nhóm bố trí tại xã; nhóm bố trí các xã khác; nhóm bố trí tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, nhóm xin nghỉ, xin chuyển công tác...);

- Cần cụ thể phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công của các đơn vị sau sắp xếp bảo đảm đúng quy định;

- Bổ sung việc luận giải phương án tên gọi các xã, thị trấn sau khi sáp nhập để bảo đảm tính phù hợp với các đặc điểm văn hóa, lịch sử địa phương và được sự đồng thuận của người dân.

Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 19/5/2024 để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn, xây dựng Đề án phân loại đô thị; Chương trình phát triển đô thị, báo cáo đánh giá các tiêu chí đối với đơn vị nâng cấp lên phường sau sáp nhập để thúc đẩy tiến độ hoàn thành Đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Sở Nội vụ trình).

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; xuất phát từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh). Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí 02 nội dung điều chỉnh như đề xuất của Sở Nội vụ, cụ thể:

- Nâng mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thêm 100.000đ/người/tháng so với dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh

tại Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 27/01/2024, cụ thể mức hỗ trợ từ 550.000đ - 600.000đ/người/tháng.

- Thống nhất bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố không quá 07 người.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh trong ngày 18/5/2024 để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các huyện, thành phố kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (*Sở Tài chính trình*).

Thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Tài chính, Sở có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia hợp lý, hoàn thiện các nội dung sau:

- Biên tập lại tiêu đề tránh trùng lặp nhưng bảo đảm các nội hàm trong Nghị quyết;

- Rà soát biên tập câu từ chặt chẽ, chính xác, đúng văn phong hành chính.

Giao Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 18/5/2024 để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024 (đợt 2) (*Sở Tài chính trình*).

Thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Tài chính, Sở có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia hợp lý bằng văn bản và trực tiếp tại Phiên họp, rà soát biên tập câu từ chặt chẽ, chính xác, đúng văn phong hành chính, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày

18/5/2024 để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Sở Tài chính trình).

Xuất phát từ thực tiễn điều hành ngân sách và thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I là cần thiết, đảm bảo theo đúng thẩm quyền quy định.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất với Phương án 1 như đề xuất của Sở Tài chính: “*HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định từ các nguồn dự toán ngân sách tỉnh chưa phân bổ tại dự toán giao đầu năm (nguồn dự toán chi thường xuyên, nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, nguồn chi khác) và nguồn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm cho tỉnh*”.

Giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia họp lý, rà soát, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 18/5/2024 để gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm sau của cơ quan, đơn vị mình từ quý IV năm báo cáo, trong đó xác định cụ thể, chính xác các nội dung nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ dự toán cho đơn vị ngay từ đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện, trừ các nội dung không thể xác định được tại thời điểm xây dựng dự toán.

Trường hợp HĐND tỉnh nhất trí với Phương án trình giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định bổ sung dự toán cho các đơn vị, các huyện, thành phố nêu trên, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh đối với việc bổ sung dự toán chi từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh trước khi UBND tỉnh quyết định, nhằm bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong phân bổ nguồn lực thực hiện các nội dung chi.

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố kinh phí sự nghiệp y tế khác (Sở Tài chính trình).

Thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ

quan tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Tài chính và thống nhất các nội dung sau:

- Chưa giao bổ sung kinh phí sự nghiệp y tế khác cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn. Giao Sở Tài chính chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành và trình giao bổ sung tại kỳ sau (nếu bảo đảm quy định).

- Rà soát biên tập câu từ chặt chẽ, chính xác, đúng văn phong hành chính.

Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia hợp lý, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 18/5/2024 để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

8. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030 (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình*).

Để triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030. Nội dung đã được UBND tỉnh thảo luận hai lần trước đó, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ điều kiện tình hình thực tiễn các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện lại dự thảo theo đúng yêu cầu.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết với 03 chính sách trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030 (*chính sách hỗ trợ đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sản xuất thương mại điện tử*) như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia, chậm nhất ngày 18/5/2024 hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh để gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

9. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình*).

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ

mới, theo đó yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Thực hiện nhiệm vụ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, tiếp thu hoàn thiện dự thảo.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch để triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị do phù hợp với phạm vi, tính chất, đối tượng tác động trong Nghị quyết cũng như điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn thiện các nội dung sau:

- Điều chỉnh nội dung mục tiêu tổng quát: Phần đầu có một số doanh nghiệp của tỉnh đạt thương hiệu quốc gia;

- Bổ sung giải pháp phát triển doanh nghiệp nữ để bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 18/5/2024 để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

10. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình*).

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01/4/2024), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thẩm định và báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định hồ sơ. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của 02 dự án đảm bảo theo quy định, đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác.

UBND tỉnh nhất trí nội dung trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 18/5/2024 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

11. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đề tài Xây dựng định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền từ đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Khoa học và Công nghệ trình*).

Việc trình HĐND tỉnh phê duyệt quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đề tài Xây dựng định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền từ đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết để thực hiện thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: “b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương).”

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương, thời gian trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024 (tháng 7/2024).

Sau khi phân tích, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất không trình nội dung này tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 5/2024 mà đợi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (dự kiến thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh), sau đó sẽ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin rút nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 5/2024 đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đề tài Xây dựng định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền từ đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời đăng ký bổ sung nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

12. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Tài nguyên và Môi trường trình*).

Để kịp thời triển khai thực hiện một số dự án có tính khả thi đã có trong phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023, việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Đây là căn cứ để phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình.

Qua xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện việc rà soát và lập điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024 và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024 trên địa bàn thành phố liên quan đến thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong ngày 18/5/2023 để bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia, đôn đốc UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện nội dung theo chỉ đạo, rà soát hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 18/5/2024 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

13. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ triển khai cung cấp sửa thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Giáo dục và Đào tạo trình*).

Nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định hỗ trợ sửa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030 là cần thiết, có ý nghĩa nhân văn, góp phần phát triển thể chất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia hợp lý, trong đó xem xét lược bỏ nội dung chi hỗ trợ cho tổ chức Hội nghị triển khai, Hội nghị tổng kết thực hiện sửa học đường; thực hiện lồng ghép việc tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết với các chương trình khác để bảo đảm tính hợp lý, tiết kiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/5/2024 để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng nghị quyết, sau khi có chủ trương của HĐND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành nghị quyết chính sách đặc thù của tỉnh.

14. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với trường THPT chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn (*Sở Giáo dục và Đào tạo trình*).

Thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT chuyên Chu Văn An là trường chuyên của tỉnh, nơi thực hiện chủ trương giáo dục mũi nhọn, do vậy cần thiết có chính sách khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý, trong đó lưu ý làm rõ từng nội dung của 04 chính sách trong dự thảo nghị quyết để bảo đảm khi nghị quyết được thông qua sẽ đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; quy định chặt chẽ đối với nội dung tham quan, học tập kinh nghiệm của giáo viên, tránh lãng phí nguồn lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/5/2024 để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng nghị quyết, sau khi có chủ trương của HĐND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành nghị quyết chính sách đặc thù của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (bc);
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bc);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (ĐDD).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Tiến Duy